

กฎหมายว่าไรตี้

โดย ช.ช่างหัวหน้า

5

'การพนัน'

ในอดีตสังคมไทยเคยถือว่าการพนันเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิง จนมีการกำหนดให้การพนันถูกต้องตามกฎหมายโดยรัฐเปิดบ่อนหวยก็มีมาแล้ว แต่ด้วยเหตุที่การพนันเป็นอบายมุขทำให้ประชาชนหมกมุ่นไม่ทำมาหากิน หมดเนื้อหมดตัว เป็นบ่อเกิดอาชญากรรมและมีผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมเป็นอย่างมาก ต่อมาจึงกำหนดให้การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

กฎหมายการพนันที่ใช้บังคับในปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้

1.เป็นการเล่นพนันเอาทรัพย์สินกัน หมายความว่า กฎหมายการพนันจะมีความผิดต่อเมื่อเป็นการพนันเอาทรัพย์สินกัน หากเป็นการพนันอย่างอื่น เช่น ตั้งวงเล่นไพ่โดยผู้แพ้ต้องดื่มน้ำหรือทำกิจกรรมบางอย่าง หรือเพียงเข้าไปดูเขาเล่นพนันกัน ไม่ได้ร่วมเล่นพนันเอาทรัพย์สินด้วย ดังนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิด

แต่การอ้างว่าไม่ได้พนันเอาทรัพย์สินกันเพื่อให้พ้นผิดนั้น กฎหมายป้องกันการอ้างดังกล่าวโดยบัญญัติเป็นข้อสันนิษฐานว่า "ผู้ใดจัดให้มีการเล่น ซึ่งตามปกติย่อมจะพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน และผู้ใดเข้าเล่นอยู่ด้วยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น" ผลของกฎหมายทำให้ผู้ที่อ้างข้อแก้ตัวต้องมีการพิสูจน์หาพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้ออ้างให้ได้จึงจะพ้นผิด

และกฎหมายป้องกันการอ้างว่าไม่ได้เข้าร่วมเล่นพนันโดยบัญญัติเป็นข้อสันนิษฐานว่า "ผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะ หรือในงานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณะสถาน"

ดังนั้น ผู้ที่อยู่ร่วมในวงการเล่นพนัน หากไม่ได้เล่นพนันด้วยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าที่เข้าไปอยู่ในวงเพียงไปนั่งดูเฉยๆ หรือเข้าไปขายอาหาร เป็นต้น

2. จัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. หรือการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน หรือการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในบัญชี ก. และบัญชี ข. โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

บัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติ ได้แก่ 1. หวย ก. ข. 2. โปบั่น 3. โปกำ 4. ถั่ว 5. แปะเต้า 6. จับยี่กี 7. ต่อแต้ม 8. เบี้ยบอก หรือคู่คี หรืออีโจ้ง 9. โฟสามใบ 10. ไม้สามอัน 11. ช้างงา หรือบือก 12. ไม้ดำไม้แดง หรือปลาตำปลาแดง หรืออีดำอีแดง 13. อีโปงครอบ 14. กำตัด 15. ไม้หมุน หรือล้อหมุนทุกอย่าง 16. หัวโตหรือทนายภาพ 17. การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ เช่น เอามัดหรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กัน 18. บิลเลียดรู ตีผี 19. โยนจิม 20. สีเหงาลัก 21. ขลุ่ยขลุ่ย 22. น้ำเต้าต่างๆ อย่าง 23. ไฮโลว์ 24. อีก่อย 25. บั้นแปะ 26. อีโปงซัด

บัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ ได้แก่

1. การเล่นต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข 17 แห่งบัญชี ก. 2. วังวัวคน 3. ชกมวย มวยปล้ำ 4. แข่งเรือฟุง แข่งเรือล้อ 5. ชีรูป 6. โยนห่วง 7. โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ 8. ตกเบ็ด 9. จับสลากโดยวิธีใดๆ 10. ยิงเป้า 11. ปาหน้าคน ปาลสัตว์ หรือสิ่งใดๆ 12. เต้าข้ามด่าน 13. หมากแกว 14. หมากหัวแดง 15. บิงโก 16. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง 17. โตแต้เลเซเตอร์ 18. สวีป 19. บุกเมกิง 20. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศสยามแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 21. โพนกระจอก ไฟต่อแต้ม ไฟต่างๆ 22. ดวด 23. บิลเลียด 24. ช้องอ้อย การเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในบัญชี ก. และบัญชี ข. เช่น การเล่นเกมพนันทายผลฟุตบอล เป็นต้น

ดังนั้น การที่จะวินิจฉัยว่าผู้ใดมีความผิดตามกฎหมายการพนันหรือไม่ ต้องดูว่าครบองค์ประกอบความผิดทั้งสองข้อข้างต้นหรือไม่ หากไม่ครบองค์ประกอบทั้งสองข้อถือว่าไม่มีความผิด

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปราบปรามการพนันมีประสิทธิภาพ กฎหมายบัญญัติให้รางวัลแก่ผู้นำจับ โดยให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยอีกโสดหนึ่ง ถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว หรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาล.

Source :

เดลินิวส์

Date : - 3 ก.ค. 2559

Page :

๖

No :

จับอดีตรองปลัดคลังคดีฉ้อโกง

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 2 ก.ค. ร.ต.ต.ปรีชา เลี้ยววงศ์ รอง สว.สส.สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมพวกควบคุมตัว นายอนุเทพ อุเทนสุด อายุ 79 ปี อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดทุ่งสง เลขที่ 144/2559 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 59 ข้อหาร่วมกับพวกที่หลบหนี ฉ้อโกงประชาชน โดยจับกุมตัวได้ที่ด่าน ตม.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขณะกำลังหลบหนีออกนอกประเทศ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งสง ดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้สืบเนื่องจากผู้ต้องหาจับพวก ร่วมกันก่อตั้งบริษัทริเวอร์โกลด์อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีนายอภิชา ทิรัญคช, นายโจ ชิงเชียง และ น.ส.มณีรัฐา โมบ็อง ทั้ง 3 คน มีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ส่วนนายอนุเทพมีตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาบริษัท โดยพฤติกรรมจะหลอกล่อให้ประชาชนมาร่วมหุ้นทำธุรกิจ โดยจะมีผลประโยชน์ตอบแทนสูง เช่น ลงทุน 500,000 บาท จะได้รับเงินตอบแทนสัปดาห์ละ 10,700 บาท ทำให้มีผู้หลงเชื่อร่วมหุ้นลงทุนเป็นจำนวนมาก

ในจำนวนนี้มี น.ส.กมลวรรณ วัฒนวิไลกุล ได้แจ้งความที่ สภ.ทุ่งสง ว่า เมื่อเดือน มี.ค. 58 ได้ร่วมลงทุนไป 250,000 บาท อาทิตย์แรกได้เงินมาหลายพันบาท จากนั้นไม่ได้รับเงินอีกเลย พอติดต่อกลับไปทางบริษัทไม่สามารถติดต่อได้ จึงเข้าแจ้งความดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหลายราย เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายอนุเทพกับพวกหลายโรงพัก กระทั่งตำรวจสามารถติดตามจับกุมนายอนุเทพ ได้ที่กรุงเทพฯเมื่อช่วงปลายปี 58 จากนั้นนายอนุเทพ ได้ประกันตัวออกมา ก่อนจะเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศ และถูกจับกุมได้ในที่สุด เมื่อต้นนายอนุเทพให้การปฏิเสธ แต่ยอมรับว่ามีตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาบริษัทจริง.

Source :

ข่าวสด

Date :

3 ก.ค. 2559

Page :

2

No :

59303396

ถูกบังคับปิดกิจการเสียหาย จับบรรณิน'ข้อหาฆ่า ไก่แม่เหล็ก-ถูกจับฉลาก ทำसानานวัดพระแก้ว

เพิ่มคดี

ถือเป็นอีก 1 คดีที่อยู่ในความสนใจของสังคม สำหรับการเสียชีวิตของนายชวงษ์ แซ่ตั้ง นักธุรกิจรับเหมามินล้าน ที่ตอนแรกรูปการณ์เหมือนเป็นอุบัติเหตุจากการนั่งรถไปพร้อมกับพ.ต.ท.บรรณิน ตั้งภรณ์ นักการเมืองดัง แล้วเกิดอุบัติเหตุขับรถพุ่งชนต้นไม้



แต่ด้วยความกังขาของญาติของนายชวงษ์ ซึ่งพบความผิดปกติในการโอนหุ้นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาทให้กับบุคคลนอกครอบครัว นำมาสู่การทำหนังสือร้องเรียนผบ.ตร. ในขณะนั้นให้รื้อคดีขึ้นมาใหม่ จนกระทั่งครบรอบ 1 ปีการเสียชีวิตของ

นายชูวงษ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ข้อสรุป

ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการฆาตกรรม ไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่ระบุกันมาก่อนหน้านี้ และผู้ต้องหาในคดีนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน ก็คือ พ.ต.ท.บรรยณ เพื่อนสนิทนายชูวงษ์นั่นเอง

● สรุปคดีชูวงษ์-ที่แท้ฆาตกรรม

สำหรับคดีนี้ปรากฏอยู่ในความสนใจ เมื่อ นายกันต์ แซ่ตั้ง ลูกชายเสียชีวิตชูวงษ์ เข้ายื่นหนังสือ ขอความเป็นธรรมกับ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ในขณะนั้น เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 ขอให้รื้อฟื้นคดีการเสียชีวิตของบิดา เพราะมีเหตุน่าเคลือบแคลงหลายประการ

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่ 26 มิ.ย. 2558 ขณะที่ นายชูวงษ์เดินทางกลับจากสนามกอล์ฟ โดยอาศัยรถยนต์เลขซัส ทะเบียน 1889 กรุงเทพมหานคร ของ พ.ต.ท.บรรยณ เพื่อนเรียนหลักสูตรวิทยาลัย ตลาตพูน (วทท.) รุ่น 20 กลับจากสนามกอล์ฟเลควูด บางนา

ขณะเดินทางกลับโดยมี พ.ต.ท.บรรยณ เป็นผู้ขับ ก็เกิดเสียหลักพุ่งชน ต้นไม้ ฝั่งตรงข้ามซอย 61 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงและเขต สวนหลวง กทม. เป็นเหตุให้นายชูวงษ์เสียชีวิต แต่ พ.ต.ท.บรรยณ ไม่ได้ รับบาดเจ็บ

หลังเกิดเหตุตอนแรกก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่เมื่อผ่านงาน พระราชทานเพลิงศพแล้วกลุ่มญาติเข้าตรวจสอบเอกสารของ นายชูวงษ์ ก็พบพิรุธการโอนหุ้นของบริษัทให้กับผู้หญิง 2 คน น.ส. กัญญา ศิวาธนพล สาวพริตตี้ที่อ้างว่ามีลูกกับนายชูวงษ์ และ น.ส. ศรีธรา พรหมา แม่ของ น.ส. อรุษา วชิรกุลชล หรือป้อนข้าว พริตตี้และ โบรกเกอร์สาว เป็นจำนวนกว่า 300 ล้าน

จึงขอให้เจ้าหน้าที่เร่งคลี่คลายคดีด้วย

และจากการสอบสวนทาง ตร. ก็มีคำสั่งให้โอนคดีดังกล่าวจาก สน.อุดมสุข ให้กับกองปราบปราม ซึ่งแบ่งสำนวนคดีเป็น 2 เรื่อง คือ เรื่องหุ้นที่รับโอน โดยพนักงานสอบสวนมีมติสั่งฟ้อง 4 ผู้ต้องหา ประกอบด้วย พ.ต.ท.บรรยณ น.ส.ศรีธรา น.ส.อรุษา และ น.ส.กัญญา ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และรับของโจร ปลอมเอกสารและใช้เอกสาร สิทธิปลอม

ซึ่งเรื่องดังกล่าวส่งไปถึงอัยการแล้วแต่ตีกลับมาให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการ แล้วเสร็จส่งกลับไปให้อัยการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

ส่วนคดีการเสียชีวิตนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดจำลองเหตุการณ์ พร้อม ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์บาดแผล ในที่สุดก็สรุปว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ



เมื่อครั้งตำรวจที่เกิดเหตุ



นายชูวงษ์เสียชีวิต

ก่อนนำศพ ไปฝังที่เบาะหน้าด้านซ้ายในรถคันเกิดเหตุ โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จากนั้นผู้ต้องหาขับรถไปตามเส้นทางที่วางไว้ จากถนนบางนา-ตราด เข้าถนนกาญจนาภิเษก เลี้ยวเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มุ่งหน้าไปทางสวนหลวง ร.9 ทิศทางไปยังบ้านพักนายชูวงษ์ ไม่ให้เป็นพิรุณ เมื่อถึงที่เกิดเหตุก็ขับรถโดยเจตนาพุ่งเข้าชนคันยูทาลิปดัส ห้างขอบทาง 43 เมตร

ขณะที่พ.ต.ท.บรรณิณยื่นหลักทรัพย์ 2 ล้านบาทได้ประกันตัว แต่ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

● **บรรณิณโต้-ทำสาบานพระแก้ว**

โดยก่อนหน้าในการทำบุญครบรอบ 1 ปี การเสียชีวิตของนายชูวงษ์ ที่วัดเทพศิรินทร์

สายวันที่ 28 มิ.ย. เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบฯ จึงนำกำลังเข้าจับกุมพ.ต.ท.บรรณิณได้ที่รีสอร์ททาวนส์แควร์ สวีทรีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งพบว่าอยู่กับ น.ส.อุรษาหรือป้อนข้าว พร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน เพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิด เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาความผิดอื่นที่ได้กระทำไว้

พร้อมส่งตัวเข้า กทม.ทันที

● **เปิดหลักฐานเด็ด-ชี้มีคนร่วมฆ่า**

ทั้งนี้ หลักฐานเด็ดของเจ้าหน้าที่ที่นำไปสู่การจับกุม ก็คือการวิเคราะห์ภาพกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุ พบช่วงเวลาที่ยังดูออกจากสนามกอล์ฟเลควูด คันทรี่ คลับ จนไปถึงที่เกิดเหตุบนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ขอบเฉลิมพระเกียรติ 48-50 มีช่วงเวลาที่ยาวไปเกือบ 1 ชั่วโมง

และจากการจำลองเหตุการณ์โดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่าผลการจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุพบว่าความเร็วที่ได้ทำจำลองขัดแย้งกับคำให้การของพ.ต.ท.บรรณิณ

อีกทั้งความเร็วดังกล่าวไม่สามารถทำให้นายชูวงษ์เสียชีวิตได้ สอดคล้องกับพิรุณบาดแผลตามร่างกายของนายชูวงษ์ เมื่อเชื่อมโยงกับธุรกรรมทางการเงินของพ.ต.ท.บรรณิณ พบว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาคดีไอโฟนหุนที่ได้รับประโยชน์

โดยคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาระบุว่า ผู้ต้องหาเป็นเพื่อนสนิทกับผู้ตาย ลงทุนทำธุรกิจที่ดินด้วยกัน ผู้ตายมีฐานะทางการเงินดี จึงสมคบกับ น.ส.อุรษา ที่เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ตายมีหุ้นอยู่ ปลอมเอกสารใบโอนหุ้นผู้ตาย โดยเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2558 โอนหุ้นให้ น.ส.อุรษา มูลค่า 35 ล้านบาท จากนั้นโอนหุ้นให้ น.ส.ศิริรา พรพนา แม่ของ น.ส.อุรษา ต่อมาวันที่ 22 มิ.ย. 2558 โอนหุ้นนายชูวงษ์ให้กับ น.ส.กัญฐณา ศิวาธพหลหรือน้ำตาล มูลค่า 228 ล้านบาท

ผู้ต้องหาผู้รู้ดีว่าช่วงสิ้นเดือนมิ.ย. 2558 บริษัทหลักทรัพย์จะต้องรายงานการโอนหุ้นให้นายชูวงษ์ทราบตามระเบียบ จึงวางแผนนำนายชูวงษ์ไปฆ่า!!!

โดยออกอุบายขับรถไปหานายชูวงษ์ที่บริษัท แล้วขับไปสนามกอล์ฟย่านบางนา หลังจากตีกอล์ฟแล้วกินอาหารผู้ต้องหาวางแผนออกจากสถานที่ไปเป็นคนสุดท้าย รับนายชูวงษ์โดยสารไปด้วย จากนั้นก็หยุดรถ แล้วพบกับพรรคพวกที่นัดหมายไว้ ซึ่งยังไม่ทราบว่าใคร แล้วก่อเหตุฆาตกรรมตามแผนที่วางไว้ โดยทำร้ายที่หน้าและศีรษะ จนมีบาดแผลหลายแห่ง กระดูกคอกหัก บาดเจ็บที่ศีรษะด้านซ้ายรุนแรง ทำให้



นางศิริรัตน์ แซ่ตั้ง ภรรยาของนายชูวงษ์ และนางวันเพ็ญ ธนธรรมศิริ พี่สาวนายชูวงษ์ ก็แถลงจัดคดี โดยสอบถามความคืบหน้าต่างๆ

พร้อมกันนั้นยังระบุว่า 1 ปีที่ผ่านมามีความพยายามติดต่อผ่านผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนกลางเพื่อขอขึ้นเงิน แต่ตนไม่ได้รับเงินจนพอใจทุกฝ่าย ทั้งสิ้น ความเสียหายตนไม่ได้เสียหายเรื่องที่อยู่เสียเงินไป เพราะสิ่งที่เราสูญเสียไปคือชีวิตคน ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้แล้ว ไม่มีอะไรที่จะสามารถทำไกล่เกลี่ยหรือทดแทนชีวิตคนได้

ส่วนเรื่องข่มขู่ไม่สามารถระบุได้ว่าใครข่มขู่ ที่ผ่านมาจะเจอเหตุการณ์แปลกๆ อยู่หลายครั้ง เช่น จู่ๆ ก็มีเสียงปืนดังขึ้น 6 นัดติดๆ กันที่ข้างบ้าน มีคนคอยเฝ้าติดตาม บางครั้งก็มีคนแปลกหน้ามากดกริ่งหน้าบ้านบอกว่ามีข้อมูลลับมาบอก ระยะเวลาที่เฝ้าสังเกตเนื่องจากมีการระวังตัวมากขึ้น

ขณะที่พ.ต.ท.บรรณิณเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่า ระบุว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม อยู่ๆ ตำรวจก็ไปขอออกหมายจับ ทั้งที่ยังไม่เคยได้รับหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา เมื่อบุกจับก็ให้ข่าวว่าอยู่กับพริตตี ทั้งที่จริงแล้วไปกับเพื่อนอีกร่วมสิบคน เพื่อจะไปตีกอล์ฟกัน ส่วน น.ส.อุรษาที่รู้จักกันเพราะถูกคดีด้วยกัน ก็เหมือนลงเรือลำเดียวกัน

ส่วนการออกหมายจับก็มีขึ้นหลังจากที่ครอบครัวนายชูวงษ์แถลงครบปีการเสียชีวิต แล้วก่อนหน้าที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐาน แต่อยู่ๆ ก็มีขึ้นมา เมื่อจับกุมเอาตัวไปสอบสวนคนขอให้การชั้นศาล ก็ไม่ส่งฝากขัง บอกว่ามีเรื่องต้องสอบสวนเพิ่ม จนข้ามวันก็ไม่มีใครมาสอบสวนใดๆ

“ผมกับนายชูวงษ์เป็นเพื่อนรักกัน ทำไมครอบครัวนายชูวงษ์ถึงคิดว่าผมจะมาเพื่อผลประโยชน์สองสามร้อยล้าน เพราะธุรกิจที่ทำร่วมกัน ก็มีมูลค่ากว่าพันล้านบาทแล้ว และขอทำที่สาวและภรรยาของชูวงษ์ ที่บอกว่าการชูวงษ์ไม่มีใคร ไปสาบานที่วัดพระแก้วก็ได้ว่านอกจาก น.ส.อุรษาแล้วเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่ามีใคร โดยเฉพาะพี่สาวนายชูวงษ์ที่ที่สุด” เป็นข้อต่อสู้ที่ต้องดำเนินการในชั้นศาลต่อไป